

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าตามภูมิภาค, มีแรงซื้อคืนดอลลาร์-หุ้นเอเชียปรับลง

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าตามสกุลเงินภูมิภาค ขณะที่ดอลลาร์ฟื้นตัวขึ้นจากแรงซื้อของผู้นำเข้าและนักลงทุน ที่มีกลับเข้ามาหลังจากที่อ่อนค่ามาต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์นี้

*วานนี้ บาท/ดอลลาร์ไปแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบกว่า 3 สัปดาห์ ที่ระดับ 31.61 และแข็งค่าขึ้นกว่า 2% จากสัปดาห์ก่อน

* Yen รักษาช่วงบวกในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่นักลงทุนซื้อคืน Yen/ดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งร่วงลงอย่างมากหลังการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานที่น่าผิดหวังของออสเตรเลีย

*ภาวะการซื้อขายในตลาดนิวยอร์กวานนี้ เป็นไปอย่างผันผวน โดยนักลงทุนเข้าซื้อดอลลาร์ในช่วงแรกของการซื้อขาย เนื่องจากขารับข้อมูลจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ที่ลดลงอย่างมากในสัปดาห์ที่ผ่านมา

*แต่หลังจากนั้น ดอลลาร์ก็ร่วงลง จากการที่กระทรวงแรงงานสหรัฐ ระบุว่าจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่ลดลงนั้น มีสาเหตุมาจากปัญหาของระบบคอมพิวเตอร์ใน 2 รัฐ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวหนุนยูโร/ดอลลาร์ ฟื้นตัวขึ้น

*เอกอัครราชทูตซีเรียประจำสหประชาชาติ เปิดเผยว่า ซีเรียได้เข้าเป็นสมาชิกเต็มตัว ของอนุสัญญาห้ามการใช้อาวุธเคมีทั่วโลกแล้วเมื่อวานนี้ ซึ่งเป็นการดำเนินการที่รัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาด ได้ให้คำมั่นสัญญาตามข้อตกลง เพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีทางอากาศของสหรัฐ

*เทรดเดอร์ในต่างประเทศ มองว่า ปัจจัยสำคัญในช่วงนี้ยังคงเป็นประเด็นว่าธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะเริ่มปรับลดมาตรการกระตุ้นในการประชุมสัปดาห์หน้าหรือไม่ และจะปรับลดลงเท่าใด โดยเทรดเดอร์และนักวิเคราะห์หลายราย คาดว่าเฟดจะลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรลงราว 1 หมื่นล้านดอลลาร์ จากปัจจุบันอยู่ที่ 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือน

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.722 บาท

- *09.18 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.83/89 จาก 31.74/79 เมื่อวาน
- ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.81/85 จาก 31.72/76 เมื่อวาน
- *เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 99.71/72 จาก 99.40 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน
- *ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3279/81 จาก 1.3298 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"ดอลลาร์/บาท เข้านี้ rebound กลับขึ้นมา หลังจากที่ลงไปค่อนข้างแรง วานนี้ importers ที่รอจังหวะอยู่ ก็อาจจะเข้ามาซื้อ(ดอลลาร์)บ้าง...วันนี้คงรอดู flow ในตลาดหุ้นว่าเป็นยังไง เพราะเมื่อวานนี้เริ่มจะซึ้นน้อยลง แล้วหุ้น regional ก็ปรับลงมาวันนี้" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา คาดว่า เงินบาทวันนี้จะแกว่งตัวในทิศทางอ่อนค่าจากเมื่อวาน เนื่องจาก มีแรงซื้อดอลลาร์จากผู้นำเข้า เข้ามาบางส่วน อีกทั้งตลาดหุ้นภูมิภาคในวันนี้ปรับตัวลดลง ซึ่งน่าจะมีผลต่อทิศทางตลาดหุ้น และกระแสเงินลงทุนในวันนี้ โดยคาดว่า เงินบาทวันนี้ จะมีแนวรับที่ 31.90 และแนวต้านที่ 31.60

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้